



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0-2281-0859 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2282-2871

กระทรวงเกษตรฯ เชิญชวนเกษตรกรลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 19 - 23 มกราคม 2554 ลุ้นการเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรกของประเทศไทย

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดได้มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการออกประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เปิดการรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 19 - 23 มกราคม 2554 ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจลงสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สามารถยื่นความจำนงและหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ส่วนในกรุงเทพมหานครให้ยื่นขอสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรเขตทุกเขตที่เกษตรกรมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

เมื่อสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จะดำเนินการจัดส่งใบสมัครและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานของรัฐ อาทิ ศาลล้มละลาย กรมราชทัณฑ์ และกระทรวงทุกกระทรวง เป็นต้น เพื่อขอให้ความอนุเคราะห์ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุดแรก และจะทำการตีพิมพ์ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 27-28 มกราคม 2554 ณ ที่เลือกตั้งของหมู่บ้านต่อไป

นายธีระ กล่าวว่า คุณสมบัติของเกษตรกรที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน ต้องเป็นเกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำของราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้ ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อสอบถาม รายละเอียดกิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านเพิ่มเติมได้ที่ บริการสายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1170 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน กรุงเทพมหานครที่สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี ลาดกระบัง ตลิ่งชัน และทวีวัฒนา